



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๔

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่นี่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ตำราในเรือนจำ มุมนิสิต'มศว'

สดจากเยาวชน



ความรู้มิได้จำกัดอยู่เพียง  
ใน 'ร่วมหา'ลัย'

การสัมผัสประสบการณ์  
ชีวิตจริงของผู้คนที่  
หลากหลาย คืออีกหนึ่ง  
ประสบการณ์การเรียนรู้

ในโอกาสที่ ศูนย์  
ประชาสัมพันธ์และ  
สารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ (มศว) จัดทำสื่อ

แห่งความดี โดยจัดทำซีดีชุด "แรงกรรม" ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและ  
เข้าใจประสบการณ์ของผู้ที่กระทำเหตุ และผลของการกระทำที่ตามมา

พร้อมกับส่งมอบไปยัง "เรือนจำ" ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้  
ในห้องสมุด หวังให้นักโทษได้แง่คิดจากทางเดินที่ก้าวพลาด ด้วยความคิด  
ที่ว่าประสบการณ์หากได้แบ่งปันกัน จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ไม่ว่านักโทษคนนั้นใกล้จะหมดโทษและกำลังจะออกมาสู่สังคม หรือ  
นักโทษที่ต้องโทษยาวนานนับสิบปี ตลอดชีวิต หรือต้องโทษประหาร

ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มศว ยังได้รวมกลุ่มนิสิตฝึกงานจากภาควิชาภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ นำสื่อแห่งความดี ชุดแรงกรรมไปมอบให้แก่เรือนจำบางขวางและเรือนจำอื่นๆ

ตัวแทนนิสิตภาควิชาภาษาเพื่ออาชีพ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่มีโอกาสร่วมเดินทางไปมอบสื่อแห่งความดีครั้งนี้ น้องผึ้ง น.ส.ประภาวัลย์ ดิยะมณี อายุ 20 ปี ถ่ายทอดความรู้สึกว่า การได้เข้าร่วมโครงการสื่อแห่งความดีในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก ถือเป็นภาระกระตุ้นให้ผู้หลงผิดได้เปลี่ยนแปลงความคิดไปในทางที่ดีขึ้น เราไม่ได้หวังว่าทุกคนที่ฟังซีดี "แรงกรรม" นั้น จะกลับตัวเป็นคนดีได้ทุกคน หวังเพียงว่าอาจมีบางคนที่คิดได้ ปรับแนวคิด ทัศนะ ความรู้สึกที่จะกลับตัวกลับใจ

นายศฤงคาร จงเกรียงไกร หรือ หลิง อายุ 19 ปี บอกเล่าความรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ดีมากที่คนไทยยุคนี้ใส่ใจเรื่องคุณธรรมความดี คิดช่วยผู้หลงผิดให้กลับเนื้อกลับใจ ถึงแม้เราจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดหรือช่วยไม่ได้มาก แต่เราก็ทำเต็มที่แล้ว การได้ร่วมโครงการนี้ผมโชคดีอย่างมากที่มีโอกาสได้ไปเยือนเรือนจำ เป็นการเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง มันมากกว่าการเรียนหนังสือเพียงแค่อ่าน เป็นความรู้อีกรูปแบบหนึ่ง que การศึกษาไทยควรมีให้กับนิสิตนักศึกษา

หลิงบอกอีกว่า เรือนจำเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปอยู่ เนื่องจากเราจะถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพทุกอย่าง ทำให้ทุกข์ใจ เราจะมีเพียงจุดหมายเดียวที่เราเฝ้ารอคอย นั่นคือ "การปลดปล่อย"

นายวิษณุ ประจงกิจ ผู้บัญชาการเรือนจำบางขวาง จ.นนทบุรี บอกเล่าอย่างเป็นกันเองว่าโครงการที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มศว ดำเนินการถือว่าเป็นโครงการที่ดี ปกติไม่ค่อยมีใครสนใจคนที่ทำผิดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเรือนจำ ดีใจที่ยังมีคนอยากช่วยเหลือนักโทษและอยากช่วยเหลือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ นักโทษเรือนจำบางขวางส่วนใหญ่กระทำผิดรุนแรง ต้องโทษยาเสพติดเป็นผู้ค้าและผู้ผลิต

"ทุกวันนี้ทางเรือนจำพยายามหาทางแก้ไขและกล่อมเกลานักโทษทุกกลุ่ม โดยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีโรงเรียนสอนหนังสือตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับมหาวิทยาลัย โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) มีกิจกรรมนั่งวิปัสณากรรมฐาน สวดมนต์ไหว้พระ สอนวิชาชีพ มีห้องสมุดให้อ่าน และยังมีกิจกรรมกีฬา กีฬาอดฮิตคือฟุตบอล มีการแข่งขันกีฬาภายในของแต่ละแดน คัดผู้ชนะไปแข่งขันระหว่างเรือนจำ

สิ่งที่เรือนจำต้องการมาก คือหนังสือสารคดีดีๆ ที่มีคุณภาพ การ์ตูนเบาสมอง วิทยาการในด้านสาระต่างๆ โดยไม่จำกัดสาขาวิชา หรือสิ่งที่สร้าง

กำลังใจ ทางเรือนจำมีแผนการเรียนและการสอนหนังสือ

ก่อนกลับจากเรือนจำ นิสิตลูกครึ่งไทย-สหรัฐ น.ส.โรบิน ลิน เชฟฟี อายุ 20 ปี สะท้อนความรู้สึกว่า โครงการสื่อแห่งความดีครั้งนี้ทำให้พวกเรานิสิตได้เปิดโลกทัศน์ มองเห็นโลก มองเห็นปัญหาได้มากกว่าเดิม

**"เราจะมองเห็นแนวทางการช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเรา มีหนทางที่จะช่วยเหลือคนอื่น เกิดความสุขอย่างบอกไม่ถูก"**